



ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เรื่อง การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตามที่ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการ “กลไกส่งเสริมการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ” โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) หรือ อบก. และเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้จัดการประชุมนำเสนอผลการวิเคราะห์และกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้จัดส่งสรุปผลการระดมสมองกิจกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ศธ ๓๙๓(๒๔)/พีเอ็มอาร์มข.๖๐/๐๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทุกคน ในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง ลดลงร้อยละ ๕๐ จากปีฐาน(พ.ศ. ๒๕๕๙) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยมุ่งเน้นประเด็นในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ๓ ประเด็น ดังนี้

๑. ประเด็นการลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน ได้แก่ ติดตั้ง Solar cell สำหรับไฟถนนสาธารณะ อาคาร สำนักงาน รวมถึงคลองละลม และ Solar roof ในอาคารสถานศึกษาต่างๆ, ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ ๒๖ องศา, รณรงค์ใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ , ปลุกจิตสำนึกเยาวชนเรื่องการประหยัดพลังงาน, มาตรการลดภาษีให้กับเอกชนที่มีการใช้ไฟฟ้าลดลง

๒. ประเด็นการปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเมือง ได้แก่ ส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจร ทั้งต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง โดยรณรงค์ภาคประชาชนอย่างจริงจัง, รณรงค์ทาง Social Media ปลุกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือน, ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และมาตรการด้านภาษีกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๓. ประเด็นการเดินทางที่ยั่งยืนและการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ จัดให้มีบริการรถจักรยานฟรี และมีเลนสำหรับจักรยานในเขตเมือง, จัดให้มีรถกอล์ฟไฟฟ้าบริการในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์)
นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์